

# ไทยนิยมเกมปั่นแต่มีกฏศรัทธาปชช.?



อยู่ในช่วงขาดของรัฐบาลที่อปปี้ด หลังเกิดปมร้อนพุ่งใส่ “เรือแฉะ” ตั้งแต่ปมนาฬิกาหุของพี่ใหญ่ฝ่ายบูรพาพยัคฆ์ การขยายระยะเวลาบังคับใช้ พ.ร.บ. ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส.ออกไปอีก 90 วัน ส่งผลให้โรคแม่เปลี่ยนทิศ จากที่จะมีการเลือกตั้งในเดือน พ.ย. 61

ประกอบกับ “ศึกข้าวภายใน” กรณี นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รบว.ศึกษาธิการ หลุดปากแสดงสปิริต ณ กรุงลอนดอน “เรื่องนาฬิกาถ้าผมถูกเปิดโปงเรือนแรก ผมก็ออกแล้ว” มีหน้าซ้ำยังโดน “ศึกนอก” จากฝ่ายจ้องแฉะคอยสกัดขาทุกรูปแบบตอกย้ำเรื่องเสรีภาพและสิทธิมนุษยชน การปฏิรูปการสร้างความปรองดองที่ยังไม่เห็นเป็นรูปธรรม รวมถึงปัญหาด้านเศรษฐกิจถ้าไม่ใช่รัฐบาลประชาธิปไตย ต่างชาติก็ไม่ยอมรับ

วิกฤติต่าง ๆ ล้วน “เขย่าศรัทธา” จากประชาชน ตามผลสำรวจของกรุงเทพโพลล์ในช่วงต้นปีที่ผ่านมาพบว่า คะแนนนิยมของ “บิ๊กตู่” ลดลง และเห็นว่านายกรัฐมนตรีควรมาจากการเลือกตั้ง กระทั่ง “ท่านผู้นำ” ออกมายอมรับเองว่าถ้าอยู่นาน

ปัญหาก็มาก คะแนนก็ต้องลดลงเป็นธรรมดา

เมื่อเกิดปัญหา “ท้อปู้ด” ไม่รอช้าผุด “โครงการไทยนิยม ยั่งยืน” เรียกเต็มจากประชาชน เดินสายขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตั้งแต่ระดับจังหวัด ไปจนถึงตำบลและชุมชน ซึ่งจะเริ่มดำเนินการทั่วประเทศในวันที่ 21 ก.พ.นี้

โดยใช้ทีมระดับตำบล 7,663 ตำบล ตำบลละ 7-12 คน

ได้แก่ ข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐในพื้นที่ หน่วยงานความมั่นคงในพื้นที่ ประชาชนชาวบ้าน จิตอาสาในพื้นที่ ขับเคลื่อนและสร้างการรับรู้ให้กับประชาชนภายใต้กรอบ 10 เรื่อง ลงพื้นที่ 4 ครั้ง ครั้งที่ 1 ให้ทีมตำบล สอบถามความเป็นอยู่และความต้องการของประชาชน จัดเวทีหาความต้องการเพื่อเตรียมเสนอเป็นโครงการ ครั้งที่ 2 ช่วงเดือน มี.ค. เม.ย. เป็นการติดตามความคืบหน้าของครั้งแรก สร้างการรับรู้และการ ปฏิบัติตามสัญญา

ประชาคม สอดแทรกเรื่องสิทธิ เรื่องหน้าที่

ตามกฎหมาย ครั้งที่ 3 ใน

ช่วงเดือน เม.ย. จะเน้นภารกิจของกรม

การพัฒนาชุมชน (พช.) สร้างการรับรู้ การดำเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง และครั้งที่ 4 จะลงไปในเรื่องที่ยังไม่ได้ดำเนินการทั้งหมด จะอยู่ในช่วงประเมินสถานะหมู่บ้านในเรื่องยาเสพติด รวมถึงถ่ายทอดกระบวนการการไออินเทอร์เนต ให้

ประชาชนรู้เท่าทันเทคโนโลยี

เล่นเอาฝ่ายการเมืองสะอึก มอง “โครงการไทยนิยม ยั่งยืน” เป็นการหาเสียงล่วงหน้าโดยใช้งบประมาณและกำลังพลของรัฐ หวังสร้างความนิยมให้คนออกมาเป็นนายกรัฐมนตรี ขณะที่บางคนเชื่อว่าการดันโครงการนี้หวังให้ประชาชนลืมพรรคเพื่อไทยเพราะผล “โพลลับ ๆ” สะท้อนว่าพรรคเพื่อไทยยังได้รับความนิยมในหมู่บ้าน

จากนี้ไปต้องจับตาดูว่าการดันยุทธศาสตร์ไทยนิยมจะสามารถสู้วิกฤติศรัทธาจากประชาชนให้กลับคืนมาได้หรือไม่ ถ้าทำได้ก็จะเป็นบทพิสูจน์ให้เห็นว่ารัฐบาลที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งก็ทำให้ประชาชนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นได้.



พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา